
ይገባል ብለዋል ።

በመሆኑም በችግር ውስጥ የሚገኙ 
የህብረተሰብ ከፍሎች በዘላቂነት 
ከችግር እንዲላቀቁ ፤ ንግድ ምክር 
ቤታቸው ከቂርቆስ ከፍለ ከተማ ጋር 
በቀጣይ እንደሚሰራ ጠቁመዋል። 
በቂርቆስ ክፍለ ከተማ የወረዳ 
05 ምክትል ዋና ስራ አስፈፃሚ 
አቶ ተሰፋዬ ነመራ በበኩላቸው 
በወረዳቸው ለሚገኙ የተቸገሩ 
ወገኖች ንግድ ምክር ቤቱ ላደረገው 
ድጋፍ አመሰግነዋል ። 

አቶ ተሰፋየ አክለውም በወረዳቸው 
ለሚገኙ አረጋዊያንና አካል 
ጉዳተኞች ንግድ ምክር ቤቱ ካለው 
በመቀነስ በድህነት ውስጥ የሚገኙ 
የህብረሰተብ ክፍሎችን በመርዳቱ 
በወረዳቸው ስም ለንግድ ምክር ቤቱ 
ምስጋናቸውን አቅርበዋል።

በአሸናፊ ምትኩ  

አዲስ ቻምበር ለንግዱ 
ህብረተሰብ ከሚሰጣቸው 
አገልግሎቶች መካከል 
አለምአቀፍ የንግድ 
ትርኢቶችን ማዘጋጀት 
ሲሆን የንግድ ምክር 
ቤቱ ደረጃቸውን የጠበቁ 
አለምአቀፍ የንግድ 
አውደርዮችን በማዘጋጀት 
የንግድ ትስስር ፤የገበያ 
እድል እንዲሁም ንግድና 
ኢንቨስትመንት እንዲስፋፋ 
ጉልህ ድርሻ በማበርከት 
ላይ ይገኛል። የንግድ 
ምክር ቤቱ ከሚያካሄዳቸው 
አውደርዮች መካከል 
የእርሻና የምግብ 
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ነጋዴው የኢኮኖሚ እውነተኛ መሪ እንዲሆን 
ሁኔታዎች የበለጠ አንዲመቻቹ ተጠየቀ

• ም/ቤቱ ለ500 አዳዲስ  ሥራ ፈጣሪዎች ድጋፍ ያደርጋል  
• ወ/ሮ መሰንበት ሸንቁጤ የአዲስ ቻምበር ፕሬዝደንት 
ሆነው በድጋሚ ተመረጡ፤ 

በይድነቃቸው ዓለማየሁ (ሪፖርታዥ) 

መንግሥት  ፈጣን  የኢኮኖሚ  ዕድገት ለማምጣት  በነደፈው 
የ10ዓመቱ የልማት ፖሊሲ  ላይ  ነጋዴው የዕድገቱ ዘዋሪ ሞተር  
መሆን አንዳለበት በግልጽ ተመልክቷል።   በእርግጥ መንግሥት 
በልማት ፖሊሲው ላይ ለነጋዴው የሰጠው ሚና ነጋዴው 
የአገራችንን ኢኮኖሚ  ውስጥ በስፋት ተሳትፎ በተጠቀሱት 
አመታት ውስጥ የዜጎችን ሕይወት ከድህነት መላቀቅ ነው። 
ይህ ማት የዚህች አገር ዕድገት በንግዱ ሕብረተሰብ እጅ ላይ 
ነው ማለተ አንችላለን። ስለዘህ ነጋው የተሸከመው ከሁሉም 
የዐቅዱ  ባለድርሻዎች የበለጠ ኃላፊነት መሆኑ ነው። ነገር ግን 

ይህንን ትልቅ አገራዊ ሚና ለመጫወት አንደው በደምሳሳው  
በንግድ ሥርዓታችን ላይ የሚስተዋሉ የፖሊሲ ማነቆዎች  
እና የመሠረተ ልማት ችግሮች   ሊወገዱ ይገባል። አሁን ላይ 
ነጋዴው መንግሥት የተሰጠውን  አገርን የማሳደግ አደራ  
እንዲወጣ መንግሥት  የፖሊሲ ድጋፍ ማድረጉ ማለፊያ 
ነው። ነገርግን በመሬት ላይ ያለው የቢዝነስ ከባቢ ሁኔታዎች 
አሁንም ተከታታይ የሕግ፤ ፖሊሲ እና የአሰራር  ማሻሻያዎች 
ይጠይቃሉ። 

ለዚህም ነው የአዲስ አበባ ንግድ ም/ቤት ፕሬዝደንት ወ/ሮ 

< << <ወደ ገጽ 6 ዞሯል

ለኩባንያዎች ሀላፊነት 
የተሞላበት የቢዝነስ አሰራር 
(RBC) ስልጠናና  ፋይዳው

በይድነቃቸው ዓለማየሁ

ከቅርብ አመታት ወዲህ የዘመናዊው ንግድ ባሕል እየሆኑ ከመጡ 
አዳዲስ የቢዝነስ አመራር  ዘይቤዎች ማካከለል IFRS, Corpo-
rate Social Responsibility እና Responsible Business Con-
duct(RBC) ሚባሉት የመርህ ማዕቀፎች ይገኙበታል። 

በተለይ Responsible Business Conduct(RBC) በአማርኛ  

< << <ወደ ገጽ 3 ዞሯል

< << <ወደ ገጽ 6 ዞሯል

በይድነቃቸው ዓለማየሁ

የአዲስ ቻምበር ፕሬዝደንት  ወ/ሮ መሰንበት ሸንቁጤ   ከቦሌ 
እና ከለሚ ኩራ  ክ/ከተሞች ለተውጣጡ  185 ለሚሆኑ ወገኖች 
እርዳታውን ባስረከቡበት ስነስርዓት  ላይ ዛሬ ተረጂ የሆኑት 
ወገኖቻችን በሁኔታዎች መካከል  በተፈጠሩ አጋጣሚዎች 
እንጂ የየራሳቸው ሙያ እና መተዳደሪያ ያላቸው፤ ለሌሎች 
የሚተርፉ የነበሩ ሰዎች ናቸው። በዚህ ችግር ወቅት  የንግዱ 
ሕብረተሰብ  የሚያደርገው  ድጋፍ ቢያንስ   ከአለን ላይ  በችግር 

ንግድ ም/ቤቱ  ረዳት 
ለሌላቸው ወገኖች 

ድጋፍ አደረገ
•   ችግረኞችን  በዘላቂነት ራሳቸውን 

አንዲችሉ እየሠራ ነው

በማኑፋክቸሪንግና 
ቴክኖሎጂ ላይ በአዲስ 

አበባ ኤግዚቢሽን 
ማዕከል ለ5ኛ ጊዜ 

በሚካሄደው ዓለም 
አቀፍ ንግድ ትርዒት 

ላይ ይሳተፉ!

የቢዝነስ ጋዜጠኞች 
ወቅታዊ  የቢዝነስ 

መረጃዎችን እንዲያደርሱ 
የሙያ ድጋፍ 

እንደሚያደርግ አዲስ 
ቻምበር አስታወቀ < << <ወደ ገጽ 7 ዞሯል < << <ወደ ገጽ 4 ዞሯል

ንግድና ልማት
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It’s Possible!

አዲስ ቻምበር የገና በአልን አስመልክቶ በቂርቆስ ክፍለ ከተማ ወረዳ 5 ለሚገኙ አካል ጉዳተኞችና 
አረጋዊያን የምግብ ድጋፍ አደረገ

አዲስ ቻምበር 26ኛውን አለምአቀፍ የንግድ ትርኢት ለማካሄድ በዝግጅት ላይ እንደሚገኝ 
አስታወቀ

በከፍያለው ዋሲሁን 

አዲስ ቻምበር ንግድና 
ኢንቨስትመንትን ከማስፋፋት ባለፈ 
ማህበራዊ ኀላፊነትን በመወጣት 
እያበረከተ ያለው ሚና ጉልህ ነው። 

የዚህ አንዱ አካል የሆነው የተቸገሩ 
ዜጎችን የመርዳትና የመንከባከብ 
ድርጊት በአዲስ አበባ ቂርቆስ ክ/ከተማ 
እውን ሆኗል። አዲስ ቻምበር በዚህ 
ክፍለከተማ ወረዳ 5 ለሚገኙ ለ80 
ያህል አካል ጉዳተኞችና  አረጋዊያን  
ለእያንዳንዳቸው 5 ሊትር ዘይትና 5 
ኪሎ ዱቄት ድጋፍ  አድርጓል።

የአዲስ ቻምበር ፕሬዝዳንት ወ/ሮ 
መሰንበት ሽንቁጤ ምክር ቤታቸው 
የሰጠው ድጋፍ የተቸገሩና ደጋፊ 
የሌላቸውን የወረዳው ነዋሪዎች 
በዓሉን ደስ ብሏቸው እንዲያከብሩ 

አውደርዮች ይገኙበታል። 
በመጪው የካቲት ወር 
2016 አ.ም በአዲስ 

አበባ ኢግዚቢሽን እና 
ገበያ ልማት ማእከል 
የሚደረገው 26ኛው አዲስ 

የተደረገ ነው ብለዋል ።

ምክር ቤታቸው የማህበራዊ 
ኃላፊነቱን እየተወጣ እንደሚገኝ 
ጠቁመው ፤ ሆኖም ድጋፍ በማድረግ 
ብቻ ችግሩን እንደማይቀረፍ  ወ/ሮ  

መሰንበት ገልጸዋል።

ሁሌም ድጋፍና እርዳታ አይኖርም 
ያሉት ወ/ሮ መሰንበት ወደፊት 
ከእርዳታና ድጋፍ ወጥታችሁ ቋሚ  
ገቢ የምታገኙበት መንገድ ሊመቻች 

ቻምበር አለምአቀፍ ንግድ 
ትርኢት በንግዱ ማህበረሰብ 
ከሚጠበቁት ሁነቶች መካከል 

አንዱ ነው።

(Spurring development 
through innovation) የሚል 
መሪ ቃል የያዘው 26ኛው አዲስ 
ቻምበር አለምአቀፍ ንግድ ትርኢት 
በየአመቱ በአዲስ ቻምበር የሚዘጋጅ 
ሲሆን ዘርፈ ብዙ ኩባንያዎች እና 
ምርቶች የሚተዋወቁበት የንግድ 
መድረክ ጭምር ነው። 

በቅርቡ የሚካሄደው ይህ አለምአቀፍ 
የንግድ ትርኢት የሀገር ውስጥና 
የውጭ ሀገር የንግድ ተቋማት 
እንደሚሳተፉበት የሚጠበቅ 
ሲሆን የቢዝነስ ለቢዝነስ ትስስሮች 
የሚደረጉበትና የኢንቨስትመንት 
እድሎች የሚፈጠሩበት የንግድ 
መድረክ እንደሚሆን ይጠበቃል።
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በአዲስ አበባ ንግድና 
የዘርፍ ማኅበራት 
ምክር ቤት እየተዘጋጀ 
የሚወጣ ጋዜጣ
50ኛ ዓመት እትም
ADDIS BUSINESS

ዋና አዘጋጅ
አሸናፊ ምትኩ

ዲዛይነር
zgirmamecha@gmail.com

ዐምደኞች
ይድነቃቸው አለማየሁ

አሸናፊ ምትኩ
ሰናይት እሸቱ

ከፍያለው ዋሲሁን
ካሳሁን ማሞ

የኤዲቶሪያል አባላት
ዘካሪያስ አሰፋ-ሰብሳቢ
ካሳሁን ማሞ- አባል
አሸናፊ ምትኩ- አባል

ስዩም ጫኔ -አባል

በአዲስ አበባ ንግድና የዘርፍ
ማኅበራት ምክር ቤት

እየተዘጋጀ የሚወጣ ጋዜጣ
50ኛ ዓመት እትም

ADDIS BUSINESS
ታህሳስ 2016 እትም

ርዕሰ አንቀጽ

TEL. 011-5518055 | 011-5519713
011-5155221

Fax.  011-5511479  P.O.BoX. 2458

የአከባቢ፤ማህበራዊና አስተዳደራዊ ደረጃዎችን ወይም መስፈርቶችን መከተልና ማማላት 
በአለምአቀፍ ደረጃ እየተለመደ የመጣ መርህ ነው። በተለይም ደግሞ የአከባቢ፤ማህበራዊና 
አስተዳደራዊ ደረጃዎችን በመከተል ኩባንያዎች ወይም የቢዝነስ ተቃማት በማህበረሰቡና በሌሎች 
ኢንቨስተሮች ዘንድ ተቀባይነት በቀላሉ ማግኘት እንደሚችሉ እሙን ነው።

ከነዚህ ደረጃዎች አንዱ ኩባንያዎች እንዲያማሉት የሚፈለገው የአከባቢ ጥበቃ ጉዳይ ሲሆን 
አንድ ኩባንያ አከባቢውን እንዴት መጠበቅ እንዳለበት ፤ የአከባቢ ጥበቃን በኩባንያው ፖሊሲ 
ውስጥ እንዴት ማካተት እንዳለበት ሌሎች ከአየር ንብረት ለውጥ ጋር የተያያዙ ጉዳዮችን 
የሚመለከቱበት መንገድ ነው። 

በተለይም የአከባ ጥበቃ ጉዳይ የአለም የአየር ንብረት ለውጥ አስጊ ደረጃ ላይ መድረሱን ተከትሎ 
ኩባንያዎች በማምረት ሂደት ውስጥ በአከባቢ ላይ ተጨማሪ ጉዳት እንዳያደርሱ ይከላከላል 
ወይም አስገዳጅ መስፈርቶችን እንዲያወጡ ይጠይቃል።

እንዲ ኢትዮዮጵያ በመሳሰሉ ሀገራት ሰፊ የቢዝነስና ኢንቨስትመንት እምቅ ሀብት ባለበት ሀገር 
ላይ ኩባንያዎች የአከባቢ፤የአስተዳደርና ማህበራዊ ደረጃዎችን የጠበቁ የንግድና ኢንቨስትመንት 
እንቅስቃሴዎችን ተግባራዊ ማድረግ እንዳለባቸው አዲስ ቻምበር ጥሪውን ያቀርባል። እነዚህን 
መስፈርቶች ወይም መመዘኛዎች ተከትሎ መስራት አለምአቀፍ ባለ ሀብቶች ወደ ሀገር ውስጥ 
ገብተው በሽርክናም ሆነ በሌላ መልኩ ኢንቨስት ለማድረግ ምቹ አጋጣሚን ይፈጥራሉ። እነዚህ 
አሰራሮች በሌሉበት ሁኔታ ባለሀብቶች የ ESG አሰራሮች በስፋት ወደሚተገበሩባቸው ሀገራት 
ፊታቸውን እንደሚያዞሩ ጥርጥር የለውም። 

የ ESG መርሆዎችን መከተል በተለይም እንደ ኢትዮጵያ ለመሳሰሉ ሀገራት ወሳኝ እንደሆነ 
አዲስ ቻምበር በጽኑ ያምናል። የካፒታል ገበያን በቅርቡ እንደምትጀምር የምትጠበቀው ኢትዮጵያ 
የካፒታል ገበያን ለማስፋፋት እንደ ESG አይነት የቢዝነስ መስፈርቶችን በሀገር ውስጥ 
ኩባንያዎች ተግባራዊ እንዲደረጉ ማድረግ ወሳኝ ድርሻ አለው። ምክንያቱም የውጭ ኩባንያዎች 
የኢንቨስትመንት ምርጫቸውን ሲያደርጉ በአንክሮ ከሚመለከቱዋቸው ጉዳዮች መካከል የ ESG 
መስፈርቶች ይገኙበታል። እነዚህ መስፈርቶች ዘላቂ የሆነ ቢዝነስን ለመምራት እና ተጽእኖ 
ፈጣሪ የሆኑ ቢዝነሶችን እውን ለማድረግ ወሳኝ ናቸው። 

በሌላ በኩል ደግሞ የ ESG ደረጃዎችና መስፈርቶች ቢዝነስ ዘላቂ እንዲሆን ለማገዝ ቁልፍ 
መሳሪያ ናቸው።

የአከባቢ፤ማህበራዊና አስተዳደራዊ ደረጃዎችን 
በመከተል ዘላቂ ቢዝነስን እውን እናድርግ!
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በይድነቃቸው ዓለማየሁ

አዲስ ቻምበር ከተቋቋመበት ዓላዎች 
መካከል ለአባላቱ እና ለመላው 
የንግድ  ሕ/ሰብ  ምቹ የንግድ 
ምሕዳር አንዲፈጠር ንግድ ነክ የሆኑ 

የፖሊሲ ክፍተቶችን ነቅሶ በማውጣት 
በመንግሥት በኩል የፖሊሲ 
ማሻሻያዎች እንዲደረግባቸው 
የአድቮከሲ ሥራዎችን ማከናወን 
አንዱ ነው።  

ምክር ቤቱ የሚያከናውነውን 
የአድቮኬሲ ስራ በአግባቡ 
ለመስራት የሚያስችል የአቅም 
ግንባታ ስልጠና ለሚመለከታቸው 
የምክር ቤቱ ሰራተኞች እንዲሰጥ 
ተደርጓል። ሥልጠናው ሠራተኞች  

በከፍያለው ዋሲሁን 

የአዲስ አበባ የዘርፍ ማህበራት 
ምክር ቤት 16ተኛ መደበኛ ጠቅላላ 
ጉባኤው ጥር 02 ፣2016 ዓ.ም 
አካሂዷል። የቢሮው ተወካይ 
አቶ መከታው አዳፍሬ ጉባኤውን 
ሲያስጀምሩ ባደረጉት ንግግር 
የአምራች ኢንዱስትሪው ችግሮችን 
በመለየት ተወዳዳሪነቱን ለማሳደግ 
እየተሰራ ነው ብለዋል። በተለይም  
ተወዳዳሪነት በሚያሳድጉ የጨርቃ 
ጨርቅ ፣ ቆዳና ፣ ቆዳ ውጤቶች 
፣ ምግብና ፣ ኬሚካልና ማዕድን 
ውጤቶች ለሚያመርቱ  መስሪያ 
ቦታዎችን ከተማ አስተዳደሩ 

ማመቻቸቱን ተናግረዋል።

የከተማ አስተዳዳሩ ንግድ ቢሮ 
ከዘርፍ ምክር ቤቱ ጋር ተቀራርበንና 
ተቀናጅተን በመስራት ዘርፉን 
ለማሳደግ በጋራ እንስራ ሲሉ ጥሪ 
አቅርበዋል። የዘርፍ ማህበራት 
ምክር ቤት ፕሬዝዳንት አቶ ፋሲካው 
ሲሳይ  በበኩላቸው  የአባላትን 
መብትና ጥቅም ለማስከበር ከንግድ 
፣ ገቢዎች ፣ እና መሰል ቢሮዎች  
ጋር የአድቮኬሲ ስራ በመስራት  
ችግሮች እንዲፈቱ ተስርቷል 
ብለዋል።

በዚህም ያለ አግባብ ታሽገው የነበሩ 

የአዲስ አበባ የዘርፍ ማህበራት ምክር ቤት 16ተኛ መደበኛ ጠቅላላ ጉባኤውን አካሄደ

አዲስ ቻምበር አድቮከሲ ላይ ትኩረቱን ያደረገ የአቅም ግንባታ ስልጠናን ለምክር ቤቱ 
ባለሙያዎች ሰጠ

የሚያገለግሉትን የንግድ ሕብረተሰብ 
ስለሚመለከቱ  የፖሊሲ  ጉዳዮች 
በቂ መረጃ እንዲኖራቸው እንዲሁም 
በሥራቸው ላይ የነጋዴውን 
ጥቅምና መብት ማስጠበቅ ታሳቢ 
እንዲያደርጉ ያግዛል ተብሏል።

ሥልጠናው በአድቮኬሲ ፅንሰ-
ሐሳብ፤መሠረታዊ መርሆች፤ 
የአድቮኬሲ አተገበባር 
ስ ል ቶ ች ፤ የ ባ ለ ድ ር ሻ ዎ ች 
ሚና፤ አድቮኬሲ ስትራቴጂ 
አዘገጃጀት፤የፖሊሲ ሰነዶች 
አዘገጃጀት  አንዲሁም የአገራት 
የአድቮከሲ ልምዶች ላይ  ትኩረቱን 
አድርጓል። ይህ ስልጠና በንግድ 
ም/ቤቱና  ካታሊስት ፕላስ በተባለ 
መንግሥታዊ ባልሆነ የካናዳ ድርጅት 
በትብብር እንደተዘጋጀ  ለመረዳት 
ተችሏል።

ጋራዥ ድርጅቶች ከሚመለከታቸው 
አካላት ጋር በመነጋገር 
ችግሮቻቸውን በማስረዳት 
እንዲፈታ መደረጉ አንዱ መሆኑን 
አቶ ፋሲካ ጠቅሰው ፤ሌላው በሸክላ 
ስራ ዘርፍ የተሰማሩ አባላት ላይ 
አምስት አመት ሞልቷችኋል 
በሚል  ከሼድ ልቀቁ መባሉን 
ተከትሎ የዘርፍ ማህበራት ምክር 
ቤት ከሚመለከታቸው አካላት ጋር 
በጋራ በመስራት  ባሉበት እንዲቆዩ 
መደረጉን ተናግረዋል።

አዋጅ ቁጥር 341/ 95 ማሻሻያን 
በተመለከተ የዘርፍ ማህበራት ምክር 
ቤቱ በንግድና ዘርፍ ማህበራት ም/
ቤት ማቋቋሚያ ረቂቅ አዋጅ ላይ 
ውይይት መደረጉን አቶ ፋሲካው 
ተናግረዋል። አባላቱንና ባለድርሻ 
አካላት ረቂቅ አዋጅን በተመለከተ 
የተሰጡ አስተያየትና ሃሳባቸውን 
በማጠናከር ለንግድና ቀጠናዊ 
ትስስር ሚንስቴር መቅረቡን 
የ2015 ዓ.ም  ሪፖርት ለጉባኤው   
ገልፀዋል። 

ጉባኤው የዘርፍ ምክርቤቱን የ2015 
ዓ.ም በጀት አመት አፈፃፀም ሪፖርት 
እና የኦዲት ሪፖርቶች ከቀረበለት 
በኃላ ውይይት ተደርጎበት በሙሉ 
ድምፅ ፀድቋል።
 
አዲሱ የንግድ ህግ  ለ25 ዓመት 

እንዲያገለግል ሆኖ የተዘጋጀ ነው 
ተባለ።

 በ1952 ዓ.ም የወጣው የኢትዮጵያ 
የንግድ ህግ ለ60 ዓመታት ካገለገለ 
በኋላ ነበር አዲሱ የንግድ ህግ ቁጥር 
1243/2013 አዋጅ የተተካው። 

ለዚህም ደግሞ የኢንቨስትመንት 
ፍሰት ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ 
መምጣት፣አካባቢያዊና አለም 
አቀፋዊ የንግድ ትስስር እየጎለበተ 
መምጣትና የቴክኖሎጂ እድገት 
ለአዲሱ የንግድ ህግ መውጣት 
ዋና  መነሻ ምክንያቶች እንደሆኑ 
ተነግሯል።

ቀደም ሲል የነበረው የ1952ዓ.ም 
የንግድ ህግ በዘመኑ ጊዜውን 
የቀደመ ቢሆን አሁን ላይ ካለው 
ነበራዊ ሁኔታ ጋር ደግሞ መሻሻችን 
የሚፈልግ መሆኑን ያስረዳሉ።

አዲሱ የንግድ ህግ አለም 
አቀፋዊ ሁኔታ  ተለዋዋጭ 
መሆኑን ግምት ውስጥ ያስገባና 
የሚፈጠሩ ለውጦችን ተከትሎ 
እንደ አስፈላጊነቱ ማሻሻያዎች 
እየተደረገበትና  ከ 25 እስከ 
50 ዓመት እንዲያገለግል ታስቦ  
በጥናት ላይ ተመስርቶ የወጣ ህግ 
መሆኑን በንግድና ቀጣናዊ ትስስር 
ሚኒስቴር ገልፃል።



ታህሳስ  2016 ዓ.ምንግድ ልማት ገጽ 4
ንግድ ም/ቤቱ በዲጂታል  ግብይት ሥርዓት ላይ ሥልጠና ሰጠ

በይድነቃቸው ዓለማየሁ

የዲጂታል ግብይት (ዲጂታል 
ማርኬቲንግ) የሚለው ጽንሰሃሳብ 
በኤሌክተሮኒክ ዘዴዎች የሚከናወኑ 
የንግድ አና የገንዘብ ልውውጦችን  
ማለትም እንደ ኢ-ኮሜርስ፤ኢንትርኔት 
ማርኬቲንግ፤ሞባይል እና ኢንተርኔት 
ባንኪንግ ወዘተ ያጠቃልላል።  ዛሬ 
ላይ የዓለም ንግድን ጨምሮ ሌሎች 
ኢኮኖሚያዊ እና ማሕበራዊ ሁነቶችን 
ከተለመደው የወረቀት እና የንኪኪ 
አሠራር ወደ ዲጂታል  አሰራር 
እተሸጋገረች ትገኛለች።

የዲጂታል ግብይት ሥርዓት 
ከተለመደው የሬዲዮ፤የቴሌቪዥን 
እና የሕትመት ዘዴዎች ይበልጥ 
ፈጣን ፤አነስተኛ ወጪ እና ጉልበት 
የሚጠይቅ እንዲሁም በዓለም ዙሪያ 
በቅጽበት ተደራሽ የሆነ የቢዝነስ 
ስልት ነው። ለዲጂታል ግብይት ገዥ 
እና ሳይተያዩ፤ምንም ዓይነት አካላዊ 
ግንኙነት  ሳይፈጥሩ አግለግሎቶችን 
እና ምርቶችን ይገበያያሉ። ነገር 
ግን በዚህ አዲስ ገበያ በተለይም  
አቅራቢዎች መሠረታዊ የግለሰቦችን 
መብት፤ የኩባንያዎችን መልካም 
ስም በመጠበቅ ሕገ ወጥ ውድድር 

ኢትዮጵያዊያን ነጋዴዎችና አምራቾች በአፍሪካ ነፃ ንግድ ቀጠና የሚገጥማቸውን  
የተወዳዳሪነት ተፅዕኖ ለመቀነስ ንግድ ምክር ቤቶችና  መንግስት የቤት ስራ አለባቸው 

ተባለ 

እና የንግድ ግብረገብ መከተል 
እንዳለባቸው ተብራርቷል።    አንድ 
ነጋዴ በዚህ በፈጣን እና ውድድር 
በበዛበት ገበያ ላይ ተወዳዳሪ እንዲሆን 
ከተፈለገ በቀላሉ ሲፈለግ የሚገኝ 
ድረ ገጽ፤ኢ -ሜይል፤ማሕበራዊ 
ሚዲያዎችን  መጠቀም  አለበት። 

የዲጂታል ግብይት ላይ አንድ 
አቅራቢ ነጋዴ  የትኛው የሕብረተሰብ 
ክፍል በጾታ፤ባሕል ኃይማኖት ወዘት 
ከግምት ውስጥ ማስገባት እንዳለበት 
በአልጠኞች ማብራሪያ ተሰጥቷል።

የዲጂታል ግብይት ባሕል 
በሕብረተሰቡ ዘንድ እየተለመደ እና 
በአገር ደረጃም  እያደገ በመምጣት 
ላይ ነው።  በተለይም ከቅርብ ጊዚያት 
ወዲህ በባንኮች  ዘንድ የሚታየው 
የዲጂታል ፋይናንስ እና የግብይት 
አሰራሮች ማሳያዎች ናቸው ተብሏል። 
በማሕበራዊ የትስስር ሚዲያዎች 
ማካኝነት የዲጂታል ግብይቶች በእጅ 
ስልክ ላይ ማከናወን እየተለመደ 
መጥቷል።   በመንግሥትም በኩል  
የንግድ ምዝገባ እና ዕድሳት እና 
መሰል አዳዲስ አሰራሮች አንዲሁም 
የዲጂታል ክፍያ ፤የኤክትሮኒክ  
ደረሰኝ እና ፊርማ የመሳሉት ሕግጋት 

መዘጋጀታቸው የዲጂታል ምሕዳሩን 
የሚያበረታቱ ናቸው ተብሏል። ነገር 
ግን ከሌሎች አገራት ከደረሱበት ደረጃ 
ሲነጻጸር ብዙ  ይቀራል ተብሏል። 

የዲጀታል ማርኬቲንግ 
ከሚያስገኛቸው ጥቅሞች መካከል  
ሰፊ ቁጥር ያለው ደንበኞች ለማፍራት 
በሚሊየኖች ዘንድ በቅጽበት ምርት 
እና አገልግሎትን ይዞ ለመቅረብ፤ 
ስለ አገልግሎት ምርት ጥራት 
በቂ መረጃ በቀላሉ ለመስጠት 
እንዲሁም  ከተለመደው የንግድ 
ማስታወቂያ በተጨማሪ ደንበኞችን  
ማሳተፍ በማስቻሉ ነው። የዲጂታል 
ማርኬቲንግ ሌላው ገጽታ  የግዢ 
ትዕዛዝ እና ክፍያዎችን  በቀላሉ 
ማከናወን የሚያስችል በመሆኑ 
ነው።
      
ንግድ ም/ቤቱ ያዘጋጀው ሥልጠና  
አባላቱ እና የውስጥ ሠራተኞች 
በዲጂታል ግብይት ላይ በቂ ግንዛቤ 
እንዲኖራቸው እና ከዘመናዊው 
የዓለም  የቢዝነስ ሥርዓት ጋር አብሮ 
የሚራመድ  የግል ዘርፍ ለመፍጠር 
ታስቦ እንደሆነ ተነግሯል።   

ከፍያለው ዋሲሁን 

አዲስ ቻምበር ባዘጋጀውና Maximizing 
Opportunities in AfCFTA በሚል 
በተካሄደው ስልጠና ላይ በቀረበ ፁሁፍ 
ላይ ነው።

የመወያያ ፁሁፍ ያቀረቡት የህግ 
ባለሙያና በዓለም አቀፍ ንግድና 
ቀጠናዊ ትስስር አማካሪ የሆኑት አቶ 
ወንድወሰን ሽዋረጋ እንዳሉት የአፍሪካ 
አህጉር ነፃ የንግድ ቀጠና ስምምነት 
ለኢትዮጵያዊያን ነጋዴዎች እድልም 
ፈተናም ይዞ የሚመጣ ነው ብለዋል።
ለኢትዮጵያዊያን ቢዝነሶችና አምራቾች 
ይዞት ከሚመጣው ጥቅም አንዱ 
በ53ቱ የአፍሪካ አገራት ምርቶቻቸውን 

ያለምንም የቀረጥ ክልከላ ይዘው 
እንዲገቡ ማስቻሉ እንደሆነ ጠቅሰዋል።
 
ሁሉም ሀገራት የኢኮኖሚ ትስስራቸውን 
በማሳደግ በጋራ እንዲበለፀጉ የሚያስችል 
እድል ይፈጥራል ሲሉ አቶ ወንደወሰን 
ተናግረዋል።  ይህ ማለት ግን ነፃ የንግድ 
ቀጠናው እድል ብቻ ሳይሆን ፈተናም 
ይዞ እንደሚመጣ ሊታወቅ ይገባል 
ያሉ ሲሆን የአገር ውስጥ አምራቾች 
እራሳቸውን የማብቃት ስራ ከወዲሁ 
ካልሰሩ ከሌሎች አገራት በሚመጡ 
ምርቶች ከፍተኛ ውድድር ሊገጥማቸው 
እንደሚችል ገልፀዋል ።

አብዛኞቹ የአፍሪካ አገራት  ተመሳሳይ 
ምርት የሚያመርቱ  መሆኑን አቶ 
ወንድወሰን ጠቅሰው ይህ ደግሞ ነፃ ንግድ 
ቀጠናው እውን ሲሆን በአገር ውስጥ 
አምራቾች ላይ አሉታዊ ተፅዕኖ ሊፈጥር 
እንደሚችል ስጋታቸውን ገልፀዋል ። የነፃ 
ንግድ ቀጠናው ለመተግበር ከአጠቃላይ 
8ሺ የምርትና ቢዝነስ አገልግሎቶች 
መካከል 97 በመቶ የሚሆኑት ከቀረጥ 
ነፃ እንዲሆኑ አገራት የተሰማሙባቸው 
ናቸው ብለዋል። ለዚህም 13 ዓመታት 
የድርድርና የመዘጋጃ አመታት 

አስቀምጧል ቀሪ 3 በመቶ ምርቶች 
ደግሞ  ሀገራት ቀረጥ እንዲጥሉባቸው  
ስምምነቱ ላይ መቀመጡን ተናግረዋል። 
በመሆኑም 13 ዓመታት የመሽጋገሪያ 
ጊዜ መኖሩን ጠቅሰው ፤ ይህንን 
ጊዜ ምርታማነታቸውን ማሻሻልና  
አቅማቸውን ሊያጎለብቱበት ይገባል 
ብለዋል።

ውድድሩ ከውጭ ወደ አገር ውስጥ 
የሚገቡ ምርቶች ላይ ብቻ ሳይሆን 
የኢትዮጵያ ቢዝነሶች ወደ ሌሎች 
አፍሪካ አገራት ምርቶቻቸውን ለመላክ 
ከወዲሁ ዝግጅት ሊያደርጉ እንደሚገባ 
ጠቁመዋል።

ከወዲሁ ኢትዮጵያዊያን ነጋዴዎችን 
ተወዳዳሪ እንዲሆኑ  ካዘጋጀናቸው  ከነፃ 
ንግድ ቀጠናው ተጠቃሚ እንዲሆኑ 
በመስራት ሊገጥማቸው ከሚችል ፉክክር 
አሽነፈው እንዲወጡ ማድረግ ይቻላል 
ብለዋል ። ታዲያ ንግድ ምክር ቤቶችና  
መንግስት ኢትዮጵያዊያን አምራቾችና 
ላኪዎች  ተወዳዳሪ እንዲሆኑ  ለማስቻል 
መስራት ይኖርባቸዋል ብለዋል ።
ይሁንና  የቤት ስራው ለመንግስትና 
እንደ አዲስ ቻምበር ላሉ ንግድ ምክር 

ቤቶች ብቻ የሚተው ሳይሆን  የንግድ 
ማህበረሰብ በራሱ ውድድሩን አሽንፎ 
ለመውጣት   እራሱን ሊያዘጋጅ 
እንደሚገባ አቶ ወንደወሰን ነግረውናል። 
ዝግጀቱ በፋይናንስ፤ በሰው ኃይል 
አቅም በመገንባት ፣ምርታማነትንና 
ተወዳዳሪነትን  በማሳደግ ከወዲሁ 
ተወዳዳሪ በመሆን ተጠቃሚ 
መሆን እንደሚችሉ አቶ ወንደወሰን 
እምነታቸውን ገልፀዋል።

ኢትዮጵያ ከቀረጥ ነፃ የሚደረጉና ቀረጥ 
የምታስከፍልባቸውን የመደራደሪያ 
ምርቶችን ለአፍሪካ አህጉር ነፃ ንግድ 
ቀጠና ፅ/ቤት ከሁለት ሳምንት በፊት 
ለነፃ ንግድ ቀጠና ፅኅፍት ቤት 
ማስገባቷ ተነግሯል። ይሁንና የትኞቹ 
ምርት ከቀረጥ ነፃ ተደርጉ ፤ የትኞቹ 
ምርትቶችና አገልግሎቶች  ናቸው ቀረጥ  
የሚጣልባቸው የሚለውን በተመለከተ 
መንግስት ያለው  ነገር የለም።

የአፍሪካ ነፃ የንግድ ቀጠና በ2018 
ሩዋንዳ ላይ የተፈረመ ሲሆን ፤ 
ከኤርትራ በቀር 54ቱ የአፍሪካ አገራት 
ስምምነቱን ተቀብለው ማፀደቃቸው 
ይታወሳል።
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እጹብድንቅ ስለሺ (ዶ/ር)

የሰዉ ልጆች ለብዙ ሺህ ዓመታት 
የንግድ እንቅስቃሴ በማድረግ ዛሬ 
ላይ ደርሷል ። በዋናነት ሸቀጣ 
ሸቀጦችን በመገበያየት እንደነበር 
የንግድ ታሪኮች ያስረዳሉ።  የሀገር 
ውስጥም ሆነ የውጭ ንግድ 
የሚካሄደው  በእቃ ለእቃ ልዉዉጥ፣ 
ወይም አንድን እቃ መርጦ እንደ 
ገንዘብ በመጠቀም(አሞሌ)፣ እንደ 
ወርቅ ወይም ብር ያሉ ዉድ የብረት 
ሳንቲሞች (ለምሳሌ በአክሱም ዘመን 
የወርቅ ሳንቲሞችን በመጠቀም 
ንግድ ይካሄድ ነበር። በ18ኛው እስከ 
19ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ኢትዮጵያ 
የብር ሳንቲም(ቴሬዛ ቴለር) የግብይት 
ማሳለጫዎች ነበሩ። ከኢንዱስትሪ 
አብዮት መስፋፋት ጋር ተያይዞ 
በ18ኛው እና በ19ኛው ክፍለ ዘመን 
የንግድ ልውውጥ  እጅግ በመስፋፋቱ   
የአለም ንግድ ቀስ በቀስ ዘመናዊውን 
መልክ መያዝ ጀመረ። ነገር ግን  
አሁንም አብዛኞቹ መገበያያ ገንዘቦች   
ከጀርባቸው የወርቅ መጠባበቂያ 
የተቀመጠላቸው ነበሩ። ይህ ነገር  
በአብዛኛው በ20ኛው ክፍለ ዘመንም   
ተግባር ላይ ዉሏል።  አሜሪካ   
ዶላርን  በወርቅ ማስደገፍ ሌሎች 
አገሮች ደሞ ገንዘባቸዉን በዶላር 
ማስደግፍ ሲያቆሙ( በ 1960ዎች 
አጋማሽ) የወረቀት ገንዘብ (ፊያት)  
በገበያ ላይ ብቻዉን መንጎማለል 
ያዘ። 

የአሜሪካ ዶላር በወርቅ መደገፍ 
ካቆመ በኋላ (በ1960ዎቹ መጀመሪያ 
ላይ በኒክሰን አስተዳደር ወቅት) ብዙ 
ከመገበያያ ገንዘብ ጋር የተያያዙ 
ቀውሶች በብዙ አገራት ተከስተዋል። 
አሁን አሁን   የምንዛሪ ገበያ በአይነ 
ቁራኛ ከሚታዩ እና እጅግ አስፈላጊ 
ከሆኑ የገንዘብ ዘርፍ ገበያዎች አንዱ 
ነው። ነጋዴዎችን ያሳስባቸዋል፤ 
የባንክ ነክ ሀላፊነት ያለባቸዉን 
ባለሥልጣናት   እንቅልፍ ይነሳቸዋል 

እንዲሁም በፖሊሲ አዉጪዎች 
ዘንድ የቅርብ ክትትል ይደረግበታል። 
ከዚህ አልፎም ግለሰቦች ኑሯቸው 
ከምንዛሪ ጋር ባንድም በሌላም 
መልኩ ስለሚነካ   ወሬ ያነፈንፋ 
ስለ ዉጭ ምንዛሪ። 
ሆን ብሎ የአንድን አገር ገንዘብ 
ማዳከም (Devaluation) ምንድን 
ነው ?የአንድ ሀገር ገንዘብ ዋጋ 
ከሌሎች አገራት ገንዘቦች አንፃር 
በሁለት ምክንያቶች ይለዋወጣል። 
አንደኛ በገበያው ባለው የተለያዩ 
አገራት ገንዘቦች አቅርቦትና የፍላጎት 
መሠረት (ልክ በየገበያው ውስጥ 
እንዳሉት እቃዎችና አገልግሎቶች  
ልዩ ልዩ ገንዘቦችም   በሌላ ገንዘቦች 
አቅርቦትና ፍላጎት  ተመሥርቶ 
ምንዛሪያቸው በገበያ ይወሰናል)  
ለምሳሌ  ኢትዮጵያ ሁነው ወደ ዉጭ 
ላኪዎች   የውጭ ምንዛሪ ይቀበላሉ፣ 
አስመጪዎች ደግሞ የውጭ ምንዛሪ 
ይጠይቃሉ ፤ ይፈልጋሉ። ወደ 
ውጭ አገር የሚሄዱ ጎብኝዎች 
የውጭ ምንዛሪ ሲጠይቁ፣ በውጭ 
አገር  ሙዋለ ንዋይ የሚያፈሱ  
ኢትዮጵያውያን ብር አቅርበው ዶላር 
ወይም ሌላ ገንዘብ ይፈልጋሉ።  
በአጭሩ  የአንዱን አገር ገንዘብ 
ሽጠን የሌላ አገር ገንዘብ ለመግዛት 
በምናደርገው መስተጋብር  ገበያዉ 
የየአገራቱን ገንዘቦች መለዋወጫ 
መጠን ይወስናል(ባልተማከለ 
መንገድ)። 

ሁለተኛ፣ ሆን ተብሎ በሚወሰድ 
የፖሊሲ እርምጃ (currency 
devaluation or revaluation) 
ምክንያት የምንዛሬ ዋጋ ሊቀየር 
ይችላል። ለውጡ   አንድ ዶላር 
ለመግዛት የሚያስፈልገንን  የብር  
መጠን መቀነስ (revaluation)  
ወይም መጨመር(devaluation ) 
ሊሆን ይችላል። በዋናነት የዉጭ 
ንግድ ሚዛን መዛባትን(trade 
deficit) ለማስቀረት ተብሎ ነው 
የሚተገበረው ።  የውጪ ንግድን ወደ ገጽ 7 ዞሯል

ሆን ብሎ ምንዛሪ እንዲጨምር ማድረግ(Currency Devaluation) በኢትዮጵያ የግሉ 
ዘርፍ ላይ ያለው ተጽእኖ

ርካሽ አድርጎ ብዙ በመሸጥ እና የገቢ 
ንግድን   ዉድ አድርጎ  ፍጆታን 
በመቀነስ  የዉጭ ንግድ ሚዛኑን 
ከጉድለት ወደ ሙላት  ለመመለስ 
የሚደርግ ጥረት ነው። ሆኖም  
በተለያዩ አገሮች በተካሄዱ ጥናቶች  ፣ 
እንዲህ አይነት ዉሳኔ    በኢንደስትሪ 
ለላቁ እና የተትረፈረፈ ምርት  
ላላቸው አገሮች አንጂ   በማደግ ላይ 
ላሉ አገሮች  ከሚበጀዉ የሚፈጀው 
ይበልጣል የሚል ድምዳሜ ላይ 
ደርሰዋል ።

የአንድን አገር ገንዘብ ማዳከም 
(Devaluation) የት እና መቼ ነው 
የሚሰራው የሚለዉን ለመረዳት 
አንድ ፅንሰ-ሀሳብ ላስተዋዉቃችሁ። 
መጠነ-ምላሽ(elasticity)  ይባላል 
በስነ ምጣኔሀብት።ለምሳሌ የቡና ዋጋ 
በ100% ቢጨምር የቡና ፍላጎትዎ 
በስንት በመቶ ይጨምራል? በ50%? 
ወይም 100%? ወይም 120%? 
እንደየሰዉ ቢለያይም በአማካኝ 
ግን  አንድ ነገር ዋጋዉ ሲጨምር 
ፍላጎታችን ይቀንሳል (የፍላጎት 
ህግ ይባላል)። በተመሳሳይ ከውጭ 
የሚገቡ እና የሚላኩ ምርቶችም 
መጠነ-ምላሻቸው ልዩ ልዩ ነው።  
ከምንዛሪ መጨመር(ከብር መዳከም) 
ጋር ተያይዞ የውጭ አገር ዜጎች 
እቃዎቻችንን እና አገልግሎታችንን 
እንዲገዙ የሚያበረታታ  ከባቢ 
ይፈጠራል። ነገር ግን የተሻለ ጥቅም 
የምናገኘው  ዋጋ በ 1%  ቀንሰን 
የነሱ የመግዛት ፍላጎት ከ 1 % 
በላይ በሆነ መጠን የጨመረ እንደሆነ 
ነው። ይህ የሚሆነው  በአብዛኛዉ  
በፋብሪካ በተመረቱ ቁሳቁሶች እና 
ማሺኖች  ንግድ በመሆኑ እንደ 
እኛ ያለ የግብርና ምርት ለሚሸጥ 
እና ዋጋዉም በተፈጥሮው ዉድ 
ላልሆነ ነገር አይሠራም።  የዚህ 
ፖሊሲ ዉጤታማነት በጥናት 
የታየው የማምረቻ ዘርፉ በላቀ ደረጃ 
የደረሰባቸው አገሮች ዉስጥ ነው። 
የነሱም ቢሆን ገንዘባቸዉን አዳክመው 
የሚያገኙት ጥቅም ወዲያምው 
አይመጣም።  የውጪና የገቢ ንግድ  
ከምንዛሪ ገበያዉ ጋር እስኪጣጣም 
የተወሰነ ጊዜ ይወስዳል። በኋላ 
ግን  በምንዛሪ መጨመር የወጪ 
ንግዳቸው ጨምሮ  የገቢ ንግዳቸው 
አሽቆልቁሎ   የንግድ ሚዛናቸው ወደ  
ትርፍ የመምጣት እድል አለው። 
ይህ ሁሉ ሲሆን  በግል ዘርፉ 
ላይ በተለይ  ምን ምን ይከሰታል?  
በምንዛሪ ገበያ የብር የመግዛት አቅም 
መዳከም/devaluation ጋር ተያይዞ። 
በቀጣይ ይህን እንይ እስኪ።
በኢትዮጵያ የምንዛሪ መጨመር 
(የብር ዋጋ መቀነስ) በግሉ ዘርፍ 

ላይ ምን ምን ያስከትላል? የብር 
መዳከም የንግዱን ማህበረሰብ 
በተለያዩ መንገዶች ሊጠቅም ወይም 
ሊጎዳ ይችላል። ከአሉታዊ ተጽእኖው 
እንጀምር። የመጀመሪያው ተፅዕኖ 
ከውጭ የሚገቡ እቃዎች እና 
አገልግሎቶች ዋጋ መጨመር ነው። 
የብር (ወይም የትኛውም የሀገር 
ውስጥ ) ዋጋ መቀነስ የዉጭ ገንዘቦችን  
የበለጠ ውድ ያደርጋል። ስለዚህ 
በቀጥታ ዕቃዎችን በማስመጣት ላይ 
የተሰማሩ ነጋዴዎች እና በተዘዋዋሪ  
መልኩ የውጭ እቃዎችን እና 
አገልግሎቶችን ለንግድ ስራቸው 
የሚጠቀሙት ለዉድ ዋጋ ይጋለጣሉ( 
ምንዛሪ ጭምሯል)። በእርግጥ የዚህ 
ሸክም ከፊሉ ወደ ሸማቹ ይተላለፋል።

ነገር ግን ሸማቾች ከውጭ በሚገቡ 
ዕቃዎች ላይ በብር መዳከም  
ምክንያት የሚመጣጠን የዋጋ ጭማሪ 
የሚሸከሙበት  ደረጃ ፣ ለወጪ 
ምርቶች  ዋጋ  ያላቸው መጠነ 
ምላሽ ላይ ይመሠረታል።ሸማቾች 
ከዉጭ የሚመጣ እቃ ዋጋው በ 
1% ሲጨምር የውጭ ሸቀጦችን 
የመግዛት ፍላጎታቸውን በምን ያህል 
ይቀንሳሉ? በሚለው ይወሰናል።
እንደ ኢትዮጵያ ባሉ ታዳጊ ሀገራት 
የምንዛሪ ጭመራዉ ሁለተኛው 
አሉታዊ ተጽእኖ የሚመጣው 
የውጭ ምንዛሪ እጥረት ነው (የብርን 
ዋጋ መዳከም ተከትሎ ወደ ውጭ 
የሚላኩ ምርቶች ርካሽ እየሆኑ 
ስለሚመጡ/ በዶላር / ሲታይ። ወደ 
ውጭ የሚላኩ ምርቶች ዋጋ መውደቅ 
እና የውጭ ገንዘብ ገቢ ማሽቆልቆል 
እጥረቱ በሦስት መንገዶች  ችግር 
ይፈጥራል። አንደኛው መንገድ  
የዉጭ ግዢ ክፍያ(Letter of 
credit) ጋር ተያይዞ በባንኮች 
ዉጭ አገር ላለ ደንበኛ  የክፍያ 
ማዘግየት ነው።ሌላኛው መንገድ፣ 
ነጋዴዎች ከሚጠይቁት ያነሰ ምንዛሪ 
ሊቀርብላቸው ስለሚችል (በ’ኮታ’ል)  
እንዲሁም የትይዩ ወይም ህገ ወጡ 
ገበያ ምንዛሪ ጭማሪ ከፍ ያለ ሊሆን 
ይችላል።

ሦስተኛው መንገድ  የምንዛሪ 
ገበያይዉ አለመረጋጋት በንግድ 
ማህበረሰቡ ላይ የሚያስከትለው 
ጫና ነው። ይህም የግል ዘርፉ  
በተለይም ለሥራቸው የውጭ 
ምንዛሪ በብዛት መጠቀም ያለባቸው 
ድርጅቶች፣ እቅድ ለማዉጣት  
ከዉጭ ደንበኛ ጋር ዉል ለመዋዋል 
እና ምርታቸዉን ከሚያቀርቡላቸዉ 
ሰዎች ጋርም ቃል ለመግባት ከባድ 
ይሆንባቸዋል። ምንዛሪዉ በየጊዜው 
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በአሸናፊ ምትኩ  

የአዲስ አበባ ንግድና ዘርፍ ማህበራት 
ም/ቤት 17ተኛ ጠቅላላ ጉባኤውን 
በአዲስ አበባ ኢንተርኮንቲኔንታል 
ሆቴል በተሳካ ሁኔታ አካሂዳል። 
በዚህ አመታዊ ጉበኤ ላይ ምክር 
ቤቱ የ2015 አ.ም የበጀት ሪፖርት 
ያቀረበበትና የምክር ቤቱ የ2015 
በጀት ዓመት የሂሣብ ምርመራ 
መግለጫ ሪፖርት በውጭ ኦዲተር 
የቀረበበትና በቀረቡት ሪፖርቶች ላይ 
ሰፊ ውይይት የተደረገበት መድረክ 
ነበር። 

በርካታ የንግዱ ማህበረሰብ 
ተወካዮች እና ከፍተኛ የመንግስት 
ስራ ሀላፊዎች በተገኙበት ጉባኤ ላይ 
የአዲስ አበባ ንግድና ዘርፍ ማህበራት 
ምክር ቤት ወ/ሮ መሰንበት ሸንቁጤ 
መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። 
ፕረዚደንቷ ካነሳቸው ሀሳቦች 
መካከል የግሉ ዘርፍ በአገራችን 
ስር የሰደደውን ችግር ለመቅረፍ 
እንዲችል እና ጠንካራ የኢኮኖሚ 
ዕድገት እውን ለማድረግ የበኩሉን 
እንዲወጣ ሁኔታዎች ይበልጥ 
ሊመቻቹለት እንደሚገባ የጠቆሙ 
ሲሆን በግሉ ዘርፍና በመንግስት 
መካከል ያለው የአጋርነት ስሜት ወደ 
ተግባር እንዲገባም ጥሪ አቅርበዋል። 
ለዚህም እንደ አንድ ማሳያ የቀረበው 
ምንም እንኳን  በአዲስ አበባ ከተማ 
አስተዳደርና በምክር ቤቱ መካከል 
የጋራ ምክክር መድረክ ለመመስረት 
የመግባቢያ ሠነድ የተፈረመ 
ቢሆንም በተለያዩ  ምክንያቶች እስከ 
አሁን ወደ ትግበራ ሳይገባ መቆየቱን 
ጠቅሰዋል።

ከዚህም ባለፈ ፕረዚደንቷ ንግድ 
ምክር ቤቱ እያደገ ከመጣው 
የንግዱ ማኅበረሰብ ፍላጎትና ለውጥ 
ጋር አብረው የሚሄዱ ወቅቱ 
የሚጠይቃቸውን አገልግሎቶች 
ለመስጠት የሚያስችሉ ዘርፈ 

ብዙ ተቋማዊ እንቅስቃሴዎች 
እያደረገ መሆኑን የገለጹ ሲሆን 
እንደ ማሳያነትም  የዳይሬክተሮች 
ኢንስቲትዩት /Institute of 
Directors-Ethiopia/ እና የቢዝነስ 
ማበልጸጊያ/ ኢኖቬሽን/ ማዕከል 
አገልግሎትን ጠቅሰዋል።

ከዚህም ባለፈ የምክር ቤቱ ፕረዚደንት 
ተቋሙ በርካታ የአድቮኬሲ ስራዎችን 
በመስራት በንግድና ኢንቨስትመንት 
ላይ ያሉ ተግዳሮቶች እንዲቀረፉ 
ጥረት ማድረጉን ችግሮች መፍትሄ 
እንዲያገኙ በንግግራቸው የጠቀሱ 
ሲሆን ከነዚህም መካከል የቤት 
ግብር ተመን ማሻሻያው በአተገባበሩ 
ላይ ክፍተቶች እንዳሉበት በንግዱ 
ህብረተሰብ የተነሱ ጥያቄዎችና 
ቅሬታዎች ላይ መንግሥትም 
ሊስተካከሉ ይገባቸዋል ያላቸውን 
አድቮኬሲ ነጥቦችን እንዲወስድ 
ስለመደረጉ፤ ምክር ቤቱ ዐበይት 
የቢዝነስ ኩነቶችንና መረጃዎችን 
እየተከታተለ ለአባላቱ በወቅቱ 
እንዲደርስ ማድረግ፤ አዳዲስ 
የሚወጡ አዋጆች እና ደንቦችንም 
ለግሉ ዘርፍ የሚኖራቸው ሚናና 
አንድምታ በጥልቀት የፈተሽ 
አድቮኬሲ ሥራ መሰራቱን፤ የውጪ 
ባንኮች ወደ ሀገር ገብተው እንዲሠሩ 
መፈቀዱ ያለው ዕድል፣ ተግዳሮት 
እና አንድምታው እንዲሁም 
የካፒታል ገበያ ዙሪያ ላይ ያተኮሩ 
ታላቅ የፓናል የውይይት መድረኮች 
የተዘጋጁ ሲሆን የግሉ ዘርፍና 
ባለድርሻ አካላት የተሟላ ግንዛቤ 
እንዲኖራቸው ስለመደረጉ ገልጸዋል።
17ኛው ጠቅላላ ጉባኤ ከፍተኛ 
የመንግስት የስራ ሀላፊዎች 
የተገኙበት መድረክ ሲሆን ከነዚህም 
ውስጥ ከአዲስ አበባ ከተማ 
አስተዳደር ንግድ ቢሮና ከንግድና 
ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስቴር መስሪያ 
ቤት ይገኙበታል። የከተማ ንግድ 
ምክር ቤቶች በአዋጅ በተሰጣቸው 
ተልእኮ መሠረት በመንግሥት 

ምክር ቤቱ ለንግዱ ማኅበረሰብና ለሀገር እድገት መፋጠን የያዘውን አላማ አጠናክሮ 
እንዲቀጥል ጥሪ ቀረበ 

እና በንግዱ ማህበረሰብ መካከል 
የአገናኝ ድልድይነት ሚናቸውን 
ለመወጣት እንዲሁም የግሉን ዘርፍ 
እድገት ለማስቀጠል የሚያደርጉትን 
እንቅስቃሴ የከተማ አስተዳደሩ በበጎ 
እንደሚመለከተው የገለጹት ደግሞ 
ከአዲስ አበባ ከተማ ንግድ ቢሮ 
የተወከሉት አቶ ካሳሁን ሙላት 
ናቸው። 
አቶ ካሳሁን አክለው እንዳሉት 
ዘመኑን የሚመጥኑ አማራጭ 
የንግድ ፖሊሲ ምክረ ሀሳቦችን 
በማቅረብ እና ችግሮችም ሲከሰቱ 
የመፍትሔ አማራጮችን 
በማፈላለግ፤ የሚያጋጥሙ 
ተግዳሮቶችን ለመቅረፍ ንግድ ም/
ቤቱ እና የከተማ አስተዳደሩ በጋራ 
መስራታቸው ጠቀሜታ እንዳለው 
የጠቀሱ ሲሆን የአዲስ አበባ ከተማ 
የዓለም አቀፍ የዲፕሎማሲ እና 
የንግድ ማዕከል በመሆን የኮንፈረንስ 
ቱሪዝምን እየሳበች ያለችም 
እንመሆኗ መጠን ልማቷን ማፋጠን 
ቀጣይነት እንዲኖረው ከሁሉም 
ባለድርሻ አካላት በተለይም ከንግዱ 
ህብረተሰብ ጋር በጋራ መስራት 
ተገቢ መሆኑን ተናግረዋል።

ከዚህም ባለፈ ንግድ ም/ቤቱ 
ያለውን ልምድና ተሞክሮ አጠናክሮ 
በማስቀጠል ከተማችን ለንግድ 
ሥራና፣ የሥራ ፈጠራ እንዲሁም 
ለኢኮኖሚ ልማት እድገት አመቺነቷ 
የተረጋገጠ የኢንቨስትመንት ማዕከል 
እንድትሆን ሲያደርግ የቆየውን 
ጥረት ይበልጥ እያዘመነና እያሻሻለ 
መሄዱ ያለፈባቸው ሂደቶች 
ተግባራዊ ማሳያዎች ናቸው ያሉት 
አቶ ካሳሁን የከተማ አስተዳደሩ 
በምናካሂዳቸው የተለያዩ የማህበረ-
ኢኮኖሚ ስራዎች ሁሉ ላይ የግሉ 
ዘርፍ እና ሌሎች ባለድርሻ አካላት 
ላሳዩት ቀና ትብብር አስተዳደሩ 
አድናቆት እንዳለው ገልፀዋል።
የግሉ ዘርፍ አስተዋጽኦ በመሰረተ 
ልማትና የአገልግሎት አቅርቦት 
ረገድ ያለዉን ክፍተት ለመሙላት 
ወሳኝ ሚና ያለው በመሆኑ 
የከተማዉ አስተዳደር ከግሉ ዘርፍ 
ጋር ለመስራት ያለዉን ቁርጠኝነት 
ገልፀው ሁለቱም ወገኖች የጋራ 
ተጠቃሚነታቸዉ የሚረጋገጥበትን 
መንገድ ማመቻቸት ተገቢ መሆኑ 
ተመላክቷል ።

መንግሥት ከንግዱ ማህበረሰብ 
ጋር የጋራ ምክክር መድረክ 
በመፍጠር በአዲስ አበባ ከተማ 
ደረጃ የአዋጅ፤የመመሪያና የአሰራር 
ሥርዓት ዙሪያ ግንዛቤ ለመስጠትና 
በግሉ ዘርፍ ዙሪያ የሚከሰቱ ችግሮችን 
በመለየት የመፍትሄ ሃሳቦችን 

ለማቅረብ የሚያስችል በመሆኑ  
ይህንን ጉዳይ የከተማ አስተዳደሩ 
ትኩረት ሰጥቶ የሚመለከተው 
ጉዳይ መሆኑን የጠቀሱት ሃላፊው 
የከተማ መስተዳደሩ እና ምክር ቤቱ 
በበርካታ ማህበራዊ እና ኢኮኖሚያዊ 
ዘርፎች ላይ በጋራ እየተንቀሳቀሱ 
መሆኑን ገልፀው፤ ይህ የመተባበር 
መንፈስ ወደፊትም ተጠናክሮ 
የሚቀጥል መሆኑን ተናግረዋል። 
አክለውም የከተማ አስተዳደሩ የግሉ 
ዘርፍ ወደ ተሻለ ደረጃ እንዲያድግ 
እና  ለከተማዋ እንዲሁም በኢኮኖሚ 
የዳበረ ማህበረሰብ  ለመፍጠር  
ምክር ቤቱ የሚያደርገውን ጥረት 
እንደሚያደንቅና የከተማ አስተዳደሩ 
ከንግድ ምክር ቤቱ ጎን እንደሚቆም 
መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። 
የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስቴር 
መስሪያ ቤትን በመወከል በ17ኛ 
ጠቅላላ ጉባኤ ላይ ንግግር ያደረጉት 
የንግድ እና ቀጠናዊ ትስስር 
ሚኒስትር ደኤታ አማካሪ አቶ ግዛው 
ተክሌ ናቸው። 
የአዲስ አበባ ንግድ ምክር ቤት 
የንግዱን ማህበረሰብ ከመንግሥት 
ጋር አገናኝ ድልድይ ሆኖ የሀገራችንን 
ንግድና ኢንዱስትሪ ለማሳደግ 
ከተቋቋመበት ጊዜ ጀምሮ የንግዱን 
ማኅበረሰብ እያገለገለ፣ ለሀገራችን 
የኢኮኖሚ እድገት የበኩሉን ድርሻ 
በመወጣት ላይ እንደሚገኝ መንግስት 
የሚገነዘበው መሆኑን ባደረጉት 
ንግግር ገልጸዋል።

በአለም አቀፍም ሆነ በሀገር 
አቀፍ የንግድ ውድድር መድረክ 
አሸናፊ ለመሆን የተደራጀ አቅም 
አስፈላጊ በመሆኑ ንግድ ም/ቤቶች 
የመመስረታቸው ዋንኛ ምክንያቶች 
አንዱ የም/ቤታቸውን አባላቶች 
በአግባቡ በመወከል ጥቅሞቻቸውን 
ማስጠበቅ ሲሆን በሁለተኛ ደረጃ 
ቀልጣፋ እና ዘመናዊ የንግድ  ድጋፍ 
አገልግሎት ለአባላቶቻቸው በመስጠት 
በሀገር ውስጥም ሆነ በአለም አቀፍ 
ገበያ ተወዳዳሪ እንዲሆኑ ማስቻል 
ነው ያሉት አማካሪው ዘመኑን 
የዋጁ አማራጭ የንግድ ፖሊሲ 
ምክረ ሀሳቦችን ከንግዱ ተዋንያን 
ጋር በመሆን ለመንግስት በተለይም 
ለንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስቴር  
በማቅረብና የሚያጋጥሙ ንግድ 
ነክ ተግዳሮቶችን በመቅረፍ ረገድ 
የሚያደርጉትን ጥረት በተሻለ 
መልኩ ማስቀጠል ተገቢ መሆኑን 
ተናግረዋል። 
ንግድና ኢንቨስትመንት ለአንድ ሃገር  
ኢኮኖሚዊ ልማት፣ ዋልታና ማገር 
መሆናቸው ይታመናል፤ በተለይ 
ንግድ እንዲስፋፋ መንግስትና
  ወደ ገጽ 7 ዞሯል
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እናስተዋውቃችሁ
ሆን ብሎ ምንዛሪ እንዲጨምር ማድረግ...

ስለሚዋዥቅ(በእጥረት  ወለድ 
ፍርሀት ምክንያት)። 

ከዚህ አለፍ ሲልም  መንግሥት 
ወይም ነጋዴዎች ራሳቸው ወደ ውጭ 
ብድር ሊገቡ ይችላሉ። በዕዳ የውጭ 
ምንዛሪ ማግኘቱ በአጭር ጊዜ ውስጥ 
የምንዛሪ እጥረት ችግሮችን ሊፈታ 
ቢችልም፣ የዕዳ ክፍያው  ሀብትን 
ያሟጥጣል። ስለዚህም መንግሥት 
ለሚያከናዉናቸው ተግባራት የዉጭ  
ገንዘብ ካጣ  ባገር ዉስጥ ገቢ ለመሸፈን 
ስለሚፈልግ  ግብር ሊጨምር 
ይችላል። በንግድ እና ሌላዉም  
ሥራ ላይ ግብር እንዲጨመር 

ከተደረገ ደግሞ  የሸማቾችን ፍላጎት  
ይቀንሳል፤ ንግድ ይቀዛቀዛል፤ ትርፍ 
ያሽቆለቁላል። በእርግጥ ቀደም ብሎ 
እንደተጠቀሰው የምንዛሪ ጭማሪ 
የሚደረግበት አገር በኢንዱስትሪ 
ላይ የተመረኮዘ ምጣኔሀብት ካለው  
በአለም አቀፍ ገበያ ተወዳዳሪ በመሆን 
ትርፋማ ሊያደርግ ይችላል። በዚህም  
ለግሉ ዘርፍ በረከት ይመጣለታል።

በኢንዱስትሪ የላቀ ስንል  አብዛኛዉ 
ሰው የሚተዳደረዉ እና ሀብት 
የሚያመነጨው በግብርና መሆኑ 
ቀርቶ  በዋናነት በማምረቻ ቤቶች 
ሲሆን ነው። ይህ በዉስን ቦታ እና 

በአጭር ጊዜ ብዙ ምርት ለማምረት 
ስለሚያስችል፣ የአገር ዉስጥ ገንዘብ 
ተዳክሞ ወደ ዉጭ የሚላኩ እቋዎች 
ርካሽ ሲሆኑ፣ ብዙ  በመሸጥ ከዋጋ 
ያጣነዉን ከብዙው  እቃዎች ላይ 
ትንሽ ትንሽ በማትረፍ የንግድ 
ሚዛንን ማረቅም ይቻላል። ነገር ግን 
አሁን ካለው የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ 
ሁኔታ አንጻር የወጪ ንግድ ዘርፉ 
ብዙም የምርት ስብጥር የሌለዉ 
እና በአብዛኛው በግብርና ዉጤት 
ሸቀጦች ላይ የተመሰረተ ስለሆነ 
ምርትን ለማስፋፋት እና የብር ዋጋ 
መቀነስ ጋር ተያይዞ የሚመጣዉን 
የገበያ እድል ለመጠቀም አይቻልም።

ለማጠቃለል ያህል እንደ ኢትዮጵያ 
ባሉ አገሮች ኢኮኖሚው አነስተኛ 
የኢንዱስትሪ መሠረት ያለውና 
ዋናው የኤክስፖርት ምንጭ ግብርና 
በሆነባቸው አገሮች የምንዛሪ ዋጋ 
መጨመር(የብር ዋጋዉ ሲቀንስ)፣ 
የወጪና የገቢ ዕቃዎች መጠነ 
ምላሽ አነስተኛ ስለሆነ  የወጪ 
ንግዱም እንደታሰበው ሳይጨምር  
የገቢ ንግዱም እንደታለመለት 
ሳይቀንስ ስለሚቀር የንግድ ሚዛኑ 
በመስተካከል ፋንታ ከድጡ ወደ 
ማጡ  መጓዙ  አሌ የማይባል ሀቅ 
ነው። 

የግሉ ክፍለ ኢኮኖሚ በጥምረት 
መስራታቸው ጠቀሜታው የጎላ 
መሆኑ  በሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ 
የሚታመንበት  ስለመሆኑ፤ የሁለቱ  
ባለድርሻ አካላት ምክክር እና ጥምረት 
ደግሞ በሀገሪቱ ንግድን ለመስራት 
ያለውን ከባቢ ሁኔታ ማነቆዎችን 
በመለየት መፍትሄ እንዲያገኙ 
የሚያደርግ በመሆኑ እና የንግዱ 
ማህበረሰብ በአለም አቀፍ መድረክም 
ተወዳዳሪ እንዲሆኑ ያስችላል ብለን 
ስለምናምን በዚህ ዙሪያ ጠንካራ ስራ 
መሰራት ያለበት ስለመሆኑ፤ ምክር 
ቤቱ ያለውን ልምድና ተሞክሮ 
አጠናክሮ በማስቀጠል ሀገሪቱን 
ለንግድ ዘርፍ አመቺ እንድትሆን 
ሲያደርግ የነበረውን ጥረት ይበልጥ 
እንዲያጠናክር ያሳሰቡ ሲሆን ፤ 
በተለይም በአፍሪካ ቀጠናዊ ነፃ 
ገበያ በተፈጠሩና ሊፈጠሩ በሚችሉ 
መልካም ዕድሎች ዙሪያ የግሉን 
ዘርፍ ሚናና አስተዋፅኦ ለማጎልበትና 
ተወዳዳሪነቱንም ለማሳደግ ሚኒስትር 
መስሪያ ቤቱ ከም/ቤቱ ጎን እንደሚሆን 
ገልፀዋል። 

ንግድ ም/ቤቱ የንግዱን ማህበረሰብ 
አመለካከት የመቀየርና ግንዛቤ 
የማስጨበጥ  ሰፋፊ የስራ መስክን 
የሚፈጥሩ የንግድና ኢንዱስትሪ 
ዘርፎች ላይ እንዲሰማራ በማሰተማርና 
በማሰልጠን  የሚያደርገው እንቅስቃሴ 
ተጠናክሮ መቀጠል እንደሚገባው፤ 
የሀገራችን ምርቶችም  ተገቢውን 
አለም አቀፍ ደረጃዎችና መለኪያዎች 
በማሟላት ጥራታቸውን የጠበቁና 
ተወዳዳሪ እንዲሆኑ የሚያስችል 
የስልጠና የመረጃ እንዲሁም የልምድ 
ልውውጦችን ለማድረግ በሚያስችሉ 
የንግድ ኩነቶችን በጋራ የምንሰራ 
ይሆናል በማለት የክብር እንግዳው 
ተናግረዋል። 

ምክር ቤቱ ለንግዱ ማኅበረሰብና 
ለሀገር እድገት መፋጠን የያዘውን 
አላማ  በአዲስ መንፈስ  ወደፊት 
እንዲራመድ የሚገጥሙ ተግዳሮቶች 
የብዙ ዘመናት ልምድና ተሞክሮ 
በመጠቀም እያሸነፈ   የሀገሪቱን  
እድገት ለማረጋገጥ የድርሻውን 
እንዲወጣ አሳስበዋል።   

17ኛው ጠቅላላ ጉባኤ የንግድ ም/ቤቱን 
የ2015 ዓ.ም. የስራ ዘመን የአፈፃፀም 
ሪፖርት ለጉባኤው የቀረበበት የበጀት 
አመት ሂሣብ ሪፖርት የቀረበበት 
ነበር። የቀረቡትን ሪፖርቶች መሰረት 
በማድረግ በጉባኤው የተገኙ የንግዱ 
ማህበረሰብ ተወካዮች ሀሳባቸውንና 
አስተያየታቸውን ሰንዝረዋል። 
ከቀረቡት ሀሳብና አስተያየቶች 
መካከል በቀጣይ የኤግዚብሽን 
ማዕከልን በጋራ ለማልማት 
የታሰበው ሃሳብ ቢጠናከርና ወደ ስራ 
የሚገባበት ዝግጅት ቢደረግ፤  ም/ቤቱ 
አዲስ በሚረከው ቦታ ላይ የግንባታ 
ለማስጀመር ሃብት የማሰባሰብ ሥራ 
አስፈላጊነት፤የመረጃ ተደራሽነትን 
ለማረጋገጥ  እየተሰራ የለው ስራ 
ተጠናክሮ መቀጠል አስፈላጊነት 
፤ ለግንባታው የሚውል ሃብት 
ለማሰባሰብ የንግድ ህጉ በሚፈቅደው 
መሰረት ሃብት ለማሰባሰብ ጥረት 
ቢደረግ፤ የም/ቤቱን የማህበራዊ 
ሃላፊነት  ስራዎችን አጠናክሮ 
የመቀጠል አስፈላጊነት፤ የምክር 
ቤቱን ህገ ደንብ ለአባላቱ በተገቢው 
መልኩ የሚደርስበት ሁኔታ 
ቢመቻች ፤የቦርድ አባላት ሚና 
ተጠናክሮ የመቀጠል አስፈላጊነት፤ 
ከንግዱ ህበረተሰብ ጋር ተቀራርቦ 
የመስራት አስፈላጊነት፤ የምክር 
ቤቱን ገቢ ይበልጥ ለመጨመር 
ጥረት የማድረግ አስፈላጊነት 
፤ከዚህም ባለፈ ምክር ቤቱ የራሱን 
ገቢ ለማሳደግ የሚያስችለውን 

አሰራር ለአብነትም ያክል ከከተማ 
አስተዳድሩ ሊገኝ የሚችለውን 
የማኔጅመንት ስራዎችን ለመስራት 
የሚረገው ጥረት የሚደነቅ መሆኑ 
ተገለጿል። ከዚህ ባለፈ ጉባኤው 
የምክር ቤቱን የፖሊሲና አድቮኬሲ 
እንቅስቃሴን በተመለከተ በርካታ 
ጥያቄዎችን ያነሳ ሲሆን ከነዚህም 
መካከል በገቢዎችና ጉምሩክ አካባቢ 
ያለው አሰራር ቀለጣፋ እንዲሆን 
የምክር ቤቱ ሚና ምን እንደሆነ፤ 
የታክስ አሰራር ላይ የንግዱ 
ህብረተሰብ ብዙ ቅሬታዎች ያሉት 
በመሆኑ ከሚመለከተው የመንግስት 
አካል ጋር የአድቮከሲ ስራ ተጠናክሮ 
የመስራት አስፈላጊነት እና የአድቮከሲ 
ኮሚቴ እንቅስቃሴ በበጀት አመቱ 
ምን ይመስል እንደነበር ተጠይቋል። 
በ17ኛው ጠቅላላ ጉባኤ ላይ 
ሪፖቱን ተከትሎ ለተነሱት ሀሳቦችና 
ጥያቄዎች የምክር ቤቱ ከፍተኛ 
የስራ ሀላፊዎች ምላሽ ሰጥተዋል።

በበጀት አመቱ ወጪ ከፍተኛ 
የሆነበት ምከንያት  በሚቀጥሉት 
አመታት ትልልቅ ገቢ ለም/ቤቱ 
ሊያስገኙ የሚችሉ አዳዲስ ተቋማትን 
የማደራጀትና የመክፈት የማስተዋዋቅ 
ስራ ላይ የወጣ ወጪ በመሆኑ የም/
ቤቱን ቀጣይነት ለማረጋግጥ የተደገ 
ወጪ ሲሆን ውጤቱ ስራ በጀመረበት 
በዚህ አመት በጀት ላይ የሚታይ 
መሆኑ፤ ንግድ ም/ቤቱ የራሱ 
ህንፃ እንዲኖረው ከማሰብ የተነሱ 
ጥያቄዎች ተገቢ ቢሆኑም ከዚህ 
በፊት የተረከብነው ቦታ በመንግስት 
ለልማት የተፈለገ በመሆኑ ምትክ 
ቦታ ለመረከብ በተደረገ ጥረት የሊዝ 
ውል የተፈራረምን ሲሆን የካርታ 
ርክክቡ እንደተጠናቀቀ ወደ ግንባታ 
የሚገባ ስለመሆኑ፤ ምክር ቤቱ የህንጻ 
ግንባታ ቦታ ሲረከብ ለንግድ ስራ 
መሣለጥ፤ ለኮንፈረንስ ፤ለስልጠና 
ለምርምር እና ለቢሮ ህንፃ ግንባታ 

የሚል ሲሆን በአክሲዮን ለመገንባት 
የሚያስችል የህግና መመሪያ አግባብ 
የሚኖር ከሆነ የሚታይ ስለመሆኑ፤ 
አድቮኪሲን በተመለከተ ምክር 
ቤቱ በርካታ የአድቮኬሲ ስራዎችን 
በመስራት ላይ እንደሚገኝ በመረጃ 
ላይ የተደገፈ የአድቮኬሲ ስራን 
አጠናክሮ እንደሚቀጥል የተገለጸ 
ሲሆን ም/ቤቱ አዋጁ እንዲሻሻል 
ከፍተኛ ጥረት እያደረገ የሚገኝ 
ሲሆን አዋጁ መሻሻል የሚገባቸው 
አንቀጾችና ክፍሎችን በመጥቀስ 
የማሻሻያ ግብአት በጽሁፍ ማስገባቱ 
ተገለጿል። 

ከዚህም ባለፈ ንግድ ምክር ቤቱ 
ተወዳዳሪ እንዲሆን በአይቲ መሰረተ 
ልማት ወደ ተሻለ ደረጃ ለማሳደ 
አቅም ባገናዘበ ሁኔታ የማሻሻያዎች 
ስራዎችን ለመስራት እንቅስቃሴ 
መጀመሩን፤ ሠራተኞች ደረጃውን 
የጠበቀ አገልግሎት ለንግዱ 
ህብረተሰብ  እንደሰጡ የማብቃት ስራ 
እየተሰራ ያለ ሲሆን ሰፊ የመወቅር 
ክለሳ የተደረገበት እና  የአሰራር 
ማሻሻያ የተደረገበት ጊዜ መሆኑን፤ 
የንግድ ስራ ማበልፀጊያ ተቋም 
እና የዳይሬክተርስ ኢንስቲትዩት 
በመጪው ጊዜ ገቢ አመንጪ 
ተቃማት መሆናቸው ነገር ግን 
በበጀት አመቱ ለማደራጀትና ወደ 
ስራ ለማስገባት ገቢ ሳይኖር ወጪ 
ብቻ የተመዘገበበት አመት መሆኑ 
ምላሽ ተሰጥቶበታል። 

የንግድ ምክር ቤቱን ገቢ ለማሳደግ 
የንግድ ፈቃድ አገልግሎት ምክር 
ቤቱ እንዲሰጥ ለከተማ አሰተዳደሩ 
ኘሮፖዛል የቀረበ መሆኑ ተገልጿል። 
በመጨረሻም ጉባኤውም የቀረቡትን 
ሪፖርቶች በመሉ ደምጽ በማጽደቅ 
የ17ኛ ጠቅላላ ጉባኤውን አጠናቋል።

ከ ገጽ 5 የዞረ

ከ ገጽ 6 የዞረ

ምክር ቤቱ ለንግዱ ማኅበረሰብና ለሀገር እድገት...
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“አንዲት ቅንጣት ዘር እንድትሰጥ እልፍ ፍሬ፣
አፈር ውስጥ ይሰውራታል ብልሁ ገበሬ።”�

አንድ ብለን እንጀምር !�

Tel:+251 11 558 4478 

info@ahadubank.com 

SWIFT: AHUUETAA 

አዲስ አበባ ንግድና የዘርፍ ማህበራት ምክር ቤት

ADDIS ABABA CHAMBER OF COMMERCE AND SECTORIAL ASSOCIATIONS

የአዲስ አበባ ንግድና የዘርፍ ማህበራት ምክር ቤት/ አዲስ ቻምበር/ ለአባላቶቹ እና ለመላው የንግዱ ህብረተሰብ በዲጂታል የታገዘ የ2024-2025 እትም 
የቢዝነስ ዳይሬክተሪ/ የንግድ ማውጫ/ እነሆ እያዘጋጀ ይገኛል።

ይሄው በሞባይል እና በሌሎች የኤሌክትሮኒክስ መተግበሪያ ዘዴዎች የተዘጋጀው የንግድ ማውጫ ፣ ለነጋዴዎች፣ ለውጪ ባለሃብቶች፣ለስራ 
ፈጣሪዎች፣ለውጪ ሀገር ዲፕሎማቶችና ሚሲዮኖች ፈጣን የመረጃ ምንጭ ሆኖ ያገለግላል።

በየሁለት አመቱ ታትሞ በሚሰራጨው እትም ላይ የድርጅትዎን ምርትና አገልግሎት በሀገር ውስጥ እና በአለም ዙሪያ እንዲያስተዋውቁ አዲስ ቻምበር 
በአክብሮት ይጋብዛል።

የኩባንያዎትን የቢዝነስ መረጃ በንግድ ማውጫው ላይ በማስፈር በየትኛውም የአለም ገበያ ላይ ለሚሊዮኖች ተደራሽ ይሁኑ!!!

ንግድ ምክር ቤት ህንፃ ሚክሲኮ አደባባይ፣ አዲስ አበባ፣ ኢትዮጵያ
Chamber of Commerce Building Mexico Sq. Addis Ababa, Ethiopia

ስልክ/Tel: +251 115 518055  ፋክስ/Fax:   +251 115 511479
P.O.Box 2458 አዲስ አበባ፣ ኢትዩጵያ/Addis Ababa Ethiopia ኢ ሜይል/E-mail: Infor@addischamber.com

It’s Possible!
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INSTTUTE OF DIRECTORS ETHIOPIA

To enhance women leaders capacity by broadening and deepening knowledge of leadership, 
governance, and increse effectiveness of your team.

Call for
Women on Board / Leadership Taining

January 23-34, 2024
Training Fee 13,,500 Birr (For Members)
       16,200 Birr (For Non-Members)

For more Information
Tel. +251 115155221
       +251 115518055 ext 223
Email: iod.aaccsa@gmail.com
www.iod.addischamber.com



ታህሳስ  2016 ዓ.ምንግድ ልማት ገጽ 10

ለቅመማቅመም ምርቶች በአውሮጳ ሰፊ ገበያ አንዳለ ተነገረ

አዲስ ቻምበር ከአለምአቀፉ የንግድ ምክር ቤት ጋር የተጠናከረ ትስስር መፍጠሩ ወሳኝ 
እንደሆነ ተገለጸ 

በይድነቃቸው ዓለማየሁ

ኢትዮጵያ ፤ሕንድ፤ቻይና ፤ሶሪያ  
ጥንታውያን  ቅመማ ቅመም  
አምራች  እና ላኪ አገራት አንደነበሩ 
ታሪክ ይነግረናል። ዛሬም እነዚሁ 
አገራት  በዓለም ገበያ ሁነኛ 
አምራች እና ላኪ አገራት ናቸው። 
ቀደም ባሉት አመታት ኢትዮጵያም 
ከተለያዩ የአለም ሀገራት ጋር 
የቅመም ንግድን በማካሄድ ጥሩ 
ስም እንደነበራት የታሪክ ድርሳናት 
ያሳያሉ። 
ነገር ግን አገራችን ለውጪ ገበያ 
የምታቀርበው የቅመማቅመም መጠን 
ከጊዜ ወደ ጊዜ እየቀነሰ በመሄድ 
ላይ አንደሆነ ይገለጻል። ይህንን 
አንገብጋቢ ጉዳይ አንስቶ የአዲስ 
አበባ ንግድ ም/ቤት  አንድ  የፖሊሲ 

ጥናት በማስጠናት  ለባለድርሻዎች  
ውይይት  አቅርቧል።

በጥናቱ መሠረት በአገራችን ወደ 
100 የሚጠጉ  የቅመማቅም 
ዝርያዎች  እንደሚመረቱ እና  
90 በመቶ የሚሆነው  ለሀገር 
ውስጥ ፍጆታ ይውላል። በየአመቱ  
ከጠቅላላ ወደ  ውጪ ከሚላኩት 
ቅመማቅም መካከል በርበሬ 59 
በመቶ፤ዝንጅብል21 በመቶ፤ጥቁር 
አዝሙድ 3 በመቶ ፤እንዲሁም 
ዕርድ 5 በመቶ ይይዛሉ።
በቅርቡ በወጣው ጥናት መሰረት 
በኢትዮጵያ የሚመረተው 
የቅመማቅመም ምርት 90 በመቶ 
በአነስተኛ አርሶ አደሮች አማካኝነት 
እንደሚመረት ይፋ አድርጓል። 

ኋላ ቀር የሆኑ የአመራረት ፤ 
የምርት አሰባበሰብ ፤ አዘገጃጀት 
እና አጠባበቅ፤ ስለምርቱ በቂ 
መረጃ  የያዘ እና  ደረጃውን 
በጠበቀ ማሸጊያ አሽጎ ለዓለም ገበያ 
ማቅረብ አለመቻል የሚሉት  የዘርፉ 
ዋና ዋና ተግዳሮቶች ናቸው ሲሉ 
የጥናቱ አቅራቢ  ዶ/ር  አምሣሉ 
በደሞ ጠቁመዋል። በመንግሥት 
በኩል አወንታዊ  የፖሊሲ ትከረት 
መኖሩን እና በቅርቡ የቅመማቅመም 
ስትራቴጂ  መውጣቱ ተነግሯል። 
  
ዕርድ ፤በርበሬ  እና ዘንጅብል  ምርቶች 
በተለይ በጀርመን በፈረንሣይ እና 
በፖላንድ ገበያዎች ተፈላጊነታቸው 
በፍጥነት እያደገ መምጣቱን  ዶ/ር 
አምሣሉ ተናግረዋል።  ስለዚህ 
የአገራችን ላኪዎች በአውሮጳ ገበያ 
ተወዳዳሪ የቅመማ ቅመም ምርቶችን 
ማቅረብ  እንዲችሉ የአውሮጳ 
ሕብረት ያወጣቸውን  የጥራት እና 
የደረጃ መሥፈርቶችን ሟሟላት 
አለባቸው። 
ስለዚህ መንግሥት  በዘርፉ 
ለሚስተዋሉ  ችግሮች  ትኩረት 
ሰጥቶ በተለይም የግብርና ሚኒስቴር 
እና ሌሎች ባድርሻዎች በሥልጠና 
፤በምርምር፤በምርጥ ዘር አቅርቦት፤ 
በቴክኖሎጂ  ድጋፍ  ማድረግ 
እንዳለባቸው ጥናቱ ይጠቁማል። 
እ.አ.አ  በ2022 ዓም  123 ሺሕ 

ቶን ዝንጅብል፤110 ሺሕ በርበሬ 
ቶን  የሕብረቱ አባላት የገዙ  ሲሆን  
በአመት ወደ በአማካይ  400 ሺሕ 
ቶን የሚጠጋ  ቅመማቅመም ወደ 
ሕብረቱ አገራት ገብቷል። በለፉት 
10 አመታት ጀምሮ በሕብረቱ 
አገራት የዝንጅብል እና የዕርድ 
ፍላጎት በእጥፍ ጨምሯል ተብሏል። 
አዲስ ቻምበር ባዘጋጀው የውይይት 
መድረክ ላይ በቅመማቅመም 
ምርትና ሽያጭ ላይ የተሰማሩ 
ነጋዴዎች እና የሚመለከታቸው ባለ 
ድርሻ አካላት በመገኘት በቀረበው 
ጥናት ላይ ሀሳብና አስተያየታቸውን 
ሰጥተዋል። ከተነሱት ሀሳቦችና 
አስተያየቶች መካከል የቅመማ 
ቅመም ምርት እንዳያድግ 
ተግዳሮቶች የሆኑ ጉዳዮችን ነጥሎ 
ማውጣት፤ ከፋይናንስ አቅርቦት 
ጋር የተያያዙ ችግሮችን መፈተሽ፤ 
አላስፈላጊ ትርፍ ለማግኘት ሲባል 
ባእድ ነገሮችን በመቀላቀል የሚደረግ 
ስግብግብነት እንዲገታ ጥረት 
ማድረግ እንዲሁም በተለያዩ ጊዜያት 
የሚወጡ ህጎችን ፤ የስትራቴጂክ 
እቅዶችን እና አሰራሮች ያመጡትን 
ውጤት መገምገምና መፈተሽ ተገቢ 
እንደሆነ ተመላክቷል። ከዚህም ባለፈ 
የሚወጡ ጥናቶች እንደ ፖሊሲ 
አውጪ ለመሳሰሉ ባለ ድርሻ አካላት 
ጋር እንዲደርስ በርካታ ስራዎች 
መሰራት እንዳለባቸው ተጠቁሟል።

በአሸናፊ ምትኩ

77ኛ አመቱን ያስቆጠረው የአዲስ 
አበባ ንግድና ዘርፍ ማህበራት ምክር 
ቤት አዲስ ቻምበር በኢትዮጵያ 
ንግድና ኢንቨስትመንት እንዲስፋፋ 
ከፍተኛ ሚናን በመጫወት ላይ 
ይገኛል፡፡ ይህንንም ተግባራዊ 

ለማድረግ ምክር ቤቱ ከተለያዩ ባለ 
ድርሻ አካላት ጋር የአጋርነት ትስስር 
በማድረግ እንዲሁም የተለያዩ 
ፕሮጀክቶችን በመቅረጽና ተግባራዊ 
በማድረግ ተወዳዳሪ የሆነ የግል 
ዘርፍ እንዲፈጠር በመስራት ላይ 
ይገኛል፡፡ 

ይህ በእንዲህ እንዳለ ምክር ቤቱ 
የአለምአቀፍ ግንኙነቱን ከፍ 
በማድረግ ከአለምአቀፍ የንግድ ምክር 
ቤት ( ICC) ጋር ያለውን ግንኙነት 
ይበልጥ ለማጠናከር የሚያስችልበትን 
መደላድል መፍጠር ችሏል፡፡ 

ምክር ቤቱ ከአለምአቀፉ የንግድ 

ምክር ቤት ጋር የሚኖረው የተጠናከረ 
ግንኙነት አለምአቀፍ ትስስሮችን 
እንደሚያጎለብትለት የሚጠበቅ 
ሲሆን ከዚህም ባለፈ የምክር ቤቱን 
የስትራቴጂክ እቅዶችን ለማሳካት 
እና ተወዳዳሪነት ከፍ ለማድረግ 
ጠቀሜታ እንዳለው ይታመናል፡፡ 
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Addis Chamber Training Institute (ACTI)

List of Upcoming Training Programs

No. Training Topic Date Time Training Fee Venue Remark
Member Non-

Member.
1 Financial Management January 1-5, 2024 8:30AM - 12:30PM 3,542 4,250 ACTI 5 half days

2 Cost Accounting January 15-19, 2024 8:30AM - 12:30PM 3,542 4,250 ACTI 5 half days

3 Business Communication January 16-17, 2024 8:30AM - 5:30PM 5,929 7,115 Hotel 2 full days

4 Transformational Leadership January 16-18, 2024 8:30AM - 5:30PM 8,591 10,309 Hotel 3 full days

5 Internal Audit January 22-26, 2024 8:30AM - 12:30PM 3,542 4,250 ACTI 5 half days

6 Marketing Research January 22-26, 2024 1:30PM - 5:30PM 3,542 4,250 ACTI 5 half days

7 Conflict Management January 23-24, 2024 8:30AM - 5:30PM 5,929 7,115 Hotel 2 full days

8 Secretarial Science and Office 
Operations Management

January 23-24, 2024 8:30AM - 5:30PM 5,929 7,115 Hotel 2 full days

9 Leadership Skills January 23-25, 2024 8:30AM - 5:30PM 5,929 7,115 Hotel 2 full days

10 Basic Managerial Skills Jan. 29-Feb. 2, 2024 8:30AM - 12:30PM 3,542 4,250 ACTI 5 half days

11 Budgeting & Cost Control Jan. 29-Feb. 2, 2024 1:30PM - 5:30PM 3,542 4,250 ACTI 5 half days

12 Financial/Capital Market and 
Security Analysis

Jan. 30-Feb. 2, 2024 8:30AM - 5:30PM 11,858 14,230 Hotel 4 full days

For further information, please contact the Training Institute through 011-551-3882, 0911194965, 0913249766, 0911343078, 0911160585, 
dejedesalegn@gmail.com, assefakasa2@gmail.com, hiwottlhn9@gmail.com and hime.by@gmail.com. 


